



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ มติชน เดลินิวส์	<p><b>ถวายพระพรพระราชินีใน ร.9</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำกรม.ถวายพระพรสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 ให้ทรงหายพระประชวรโดยเร็ว มีพระพลานามัยสมบูรณ์</p>
<p>สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ acnews เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>ทีวีช่อง TNN24 สปริงนิวส์ ผวก. ออนไลน์ เว็บไซต์Thai PBS สยามรัฐ ไทยรัฐ newtv nation tv workpointnews มติชนออนไลน์ ผวก.ออนไลน์ เว็บไซต์ช่อง 3</p>	<p><b>ไขหวัดใหญ่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่ของไทยมีฝนตกสลับอากาศร้อน ส่งผลให้เด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคไขหวัดใหญ่ ได้กำชับสสจ.ทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันการเจ็บป่วยด้วยมาตรการปิด ล้าง เลี่ยง หยุด รวมทั้งให้รพ.ทุกแห่งดูแลรักษาผู้ป่วยตามมาตรฐาน ป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน ส่วนกรณีพบผู้เสียชีวิตจากโรคไขหวัดใหญ่ที่ จ.อุทัยธานี ได้ให้สำนักระบาดวิทยา ลงพื้นที่สอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ได้สั่งการให้ทีม SRRT สคร.ที่ 3 จ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีหญิงสาวชาวอุทัยธานี เสียชีวิตจากโรคไขหวัดใหญ่ ขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก เนื่องจากโรคไขหวัดใหญ่เป็นโรคตามฤดูกาล พบมากในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว ตั้งแต่ 1 ม.ค.-20 ส.ค. 2561 มีผู้ป่วย 89,846 ราย เสียชีวิต 12 ราย การป้องกันโรคให้ยึดหลัก "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด"</p> <p>-เสนอข่าว ทีม SRRT สสจ.อุทัยธานี ร่วมกับ สสอ.ทัพทัน ลงพื้นที่สอบสวนโรคที่บ้านผู้เสียชีวิต ยังไม่พบคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดป่วยเป็นไขหวัด มีเพียงมารดาของผู้เสียชีวิตที่ป่วยระหว่างเฝ้าไข้ แต่ตรวจไม่พบว่ามีกรดติดเชื้อไขหวัดใหญ่ H1N1 จึงคาดว่าผู้เสียชีวิตน่าจะติดเชื้อจากพื้นที่ทำงานใน จ.ปทุมธานี ซึ่งจะเร่งทำรายงานการสอบสวนโรคให้ นพ.สสจ.อุทัยธานีทราบ เพื่อส่งให้ สสจ.ปทุมธานี ดำเนินการสอบสวนโรคต่อไป</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p>	<p><b>ไขเลือดออก-มาลาเรีย</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบนโยบายให้ สธ.จัดทำแผนพัฒนารพ. สด. ยกระดับคุณภาพและพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วย เป็นที่พึงให้กับประชาชนเมื่อเจ็บป่วย โดยในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือน มิ.ย.-ต.ค. พบผู้ป่วยโรคไขเลือดออกและไขมาลาเรียสูง ประชาชนและทุกหน่วยงานต้องช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p> <p>ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า สธ.จะให้รพ.สต.ดูแล 3 โครงการ 1.โครงการร่วมขจัดภัยไขเลือดออกและไขมาลาเรีย โดยให้ความรู้การดูแลสุขภาพกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย สสำรวจปรับปรุงข้อมูลสุขภาพ เพื่อวิเคราะห์จัดทำแผนงานและโครงการแก้ไขปัญหาเสนอคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 2.โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยชุมชนมีส่วนร่วม และ 3.โครงการสร้างที่พักขยะติดเชื้อในรพ.สต. เพื่อจัดเก็บและกำจัดขยะติดเชื้อในสถานบริการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ม.ค.-13 ส.ค. 2561 พบผู้ป่วยโรคไขเลือดออกทั่วประเทศ 44,422 ราย เสียชีวิต 54 ราย กลุ่มวัยเรียน (อายุ 10-14 ปี) ป่วยมากที่สุด ซึ่งทั้งเด็กและผู้ใหญ่สามารถป่วยโรคไขเลือดออกได้มากกว่า 1 ครั้ง และการป่วยแต่ละครั้งจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น การซื้อยาทานเองอาจเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น ซึ่งพื้นที่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ 1.โรงเรียน 2.โรงเรียน 3.โรงพยาบาล 4.โรงแรม/รีสอร์ท 5.โรงงาน/กลุ่มอุตสาหกรรม และ 6.โรงธรรม ขอให้ยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422</p>
เดลินิวส์	<p><b>อุทกภัย</b></p> <p>-เสนอข่าว น้ำจากแม่น้ำเพชรบุรีไหลเข้าท่วมพื้นที่และถนนเส้นทางต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี ทางจังหวัดเตรียมช่องทางติดต่อและขอรับความช่วยเหลือ อาทิ สายด่วนนิรภัย โทร.1784 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด โทร. 0-3242-6230 มณฑลทหารบกที่ 15 โทร. 0-3242-8506 รพ.และสสจ. โทร.1669</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ ผจก.ออนไลน์</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>สารเคมีทางการเกษตร</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ ในฐานะกรรมการแก้ไขปัญหาระบบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ที่นายกฯ แต่งตั้ง กล่าวภายหลังการประชุม ว่า ประธานเห็นว่า ก.สาธารณสุข ก.เกษตรฯ และ ก.อุตสาหกรรม มีลักษณะเป็นคู่กรณีกัน ควรตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางจาก ก.วิทยาศาสตร์ฯ มาพิจารณาในเรื่องนี้ ซึ่งตนได้พยายามชี้ให้เห็นความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรปลอดภัยและยั่งยืน โดยการหาวิธีการใหม่ที่ถูกและเร็วขึ้น ภายใต้สิ่งที่ร่วมมือกันได้ โดยไม่ต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาใหม่เพื่อหาคนถูกคนผิด และจะแจ้งข้อมูลนี้ต่อ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรฯ ในการเสวนาเรื่องพิษภัยของสารเคมี ในวันที่ 27 ส.ค.นี้</p> <p>-เสนอข่าว นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี เปิดเผยว่า มูลนิธิชีววิถี มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และมูลนิธิยุติธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม จะร่วมกันฟ้องศาลปกครอง ขอให้พิจารณาสั่งให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติแบนสารพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ตามมติของสธ.และคณะทำงาน 4 กระทรวงหลัก รวมทั้งจะขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระงับการนำเข้าสารพิษร้ายแรงทั้งหมดจนกว่าศาลจะพิจารณาคำสั่งในเรื่องแบนสารพิษ</p>
<p>ผจก.ออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์สนุก</p>	<p><b>รพ.พะเยาชี้แจงกรณีรักษาล่าช้า</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.จิราพร ภัทรนุภาพร ผอ.รพ.พะเยา ชี้แจงกรณีญาติผู้ป่วยถูกกักตุนโพสต์ข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียว่า รพ.รักษาล่าช้า ว่า รพ.ได้ทำการรักษาตามขั้นตอน โดยได้รับทราบเหตุเวลา 18.00 น. ซึ่งญาติฯ ต.บ้านต๋อม จะไปรับตัวผู้ป่วยแต่ญาติปฏิเสธและนำผู้ป่วยมาเองในเวลาประมาณ 19.00 น. แพทย์ได้ประเมินอาการและรักษาตามขั้นตอน ใช้เวลาประมาณ 20 นาที แต่ญาติจะย้ายผู้ป่วยไปรพ.อื่นเอง และหลังจากไปโพสต์ผ่านโซเชียล</p> <p>ด้าน นายภัทรารุช สงวนใจ ญาติที่เป็นผู้โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ที่โพสต์เนื่องจากโมโหที่แพทย์ไม่ให้ข้อมูลการรักษากับญาติ แต่ต่อมาได้ลบข้อความแล้ว ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นข้อผิดพลาดในการสื่อสาร</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>ชยะอิลีกทรอนิกส์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ สั่งการให้คกก.สาธารณสุขจังหวัด รวมทั้งผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ร่วมกันสอดส่องและตรวจสอบแหล่งที่มาของชยะอย่างละเอียด เพื่อไม่ให้มีการปลอมปนแอบแฝง และสร้างความมั่นใจกับทุกฝ่ายที่เป็นห่วงสุขภาพของชาวบ้านที่ประกอบอาชีพคัดแยกชยะและล้างแฉอดในชุมชน ต.โคกสะอาด ซึ่งได้รับการยืนยันว่าเป็นชยะที่ชาวบ้านหากจากหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ใช่ชยะพิษที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ</p>
<p>สวท. กรมประชาสัมพันธ์ ผจก.ออนไลน์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p><b>พ.ร.บ.นมผง</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษก สธ. พร้อมคณะตรวจเยี่ยมรพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน จ.ขอนแก่น เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กฯ และได้แสดงความชื่นชมผู้บริหารและทีมงานของรพ. ที่มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในทุกหน่วยบริการตั้งแต่ฝากครรภ์จนถึงหลังคลอด ส่งเสริมให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเต็มที่ ซึ่งมีจุดต้องระวังการกระทำผิดหรือการละเมิดกฎหมาย อาทิ การจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์โดยผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายอาหารสำหรับทารก หรือการมอบสิ่งของ ต้องระวังไม่ให้มีชื่อ ตราสัญลักษณ์ที่สื่อให้เห็นว่าเป็นอาหารสำหรับทารก เป็นต้น</p>
<p>สวท. ผจก.ออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์thaiquote</p> <p>เว็บไซต์ไทยโพสต์</p>	<p><b>ร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว พ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ ออย. ชี้แจงกรณีข้อกังวลต่อร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ ว่า การยกเว้นพ.ร.บ.ฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางเว็บไซต์สำนักงาน การจัดประชุม จดหมายและอีเมล เป็นไปด้วยความโปร่งใส และจะชี้แจงความคืบหน้าของร่างฯ ดังกล่าว ในวันที่ 27 ส.ค. นี้ และย้ำว่า ออย.มีเจตนารมณ์แน่วแน่ในการคุ้มครองประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้ยา และมีให้เกิดความเสียหายต่อระบบยาของประเทศไทย ซึ่งร่างพ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ มีบทบัญญัติที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาต และเกิดความมั่นคงด้านยาของประเทศ มีการดำเนินการอย่างรัดกุม เหมาะสม</p>
<p>มติชน</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>ผจก.ออนไลน์</p>	<p><b>ร้องเรียนแพทย์ฉีดฟิลเลอร์หน้าอก</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.นวรรตน์ (นามสมมติ) ผู้เสียหาย พร้อมทนายความ เดินทางพบแพทย์สภา เพื่อให้พิจารณาเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพแพทย์ของสถานบริการแห่งหนึ่ง ที่ทำการฉีดฟิลเลอร์ที่หน้าอก ทำให้ฟิลเลอร์ไหลลงมาที่ช่องท้องและอวัยวะเพศ จนบาดเจ็บสาหัส ต้องรักษา 8-9 เดือน โดยขอให้พิจารณาโดยเร็ว ซึ่งนพ.เกรียง อัครสุนทรินทร์ รองเลขาธิการแพทย์สภา จะนำเรื่องเข้าสู่การประชุมชุดจริยธรรมตรวจสอบต่อไป จากนั้นได้เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ สบส.ให้ตรวจสอบสถานบริการดังกล่าวให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน</p> <p>-ทพ.อาคม ดิษสุวรรณ ผอ.สำนักสถานพยาบาลและประกอบโรคศิลปะ กล่าวว่า ได้ส่งจนท.ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทั้งนี้ ก่อนเข้ารับบริการ ขอให้ประชาชนตรวจสอบหลักฐานคลินิก 4 ประการ คือ ป้ายชื่อคลินิกพร้อมแสดงเลขที่ใบอนุญาต 11 หลัก ใบอนุญาตประกอบกิจการ ใบอนุญาตดำเนินการของแพทย์ และรูปถ่ายของแพทย์ เพื่อใช้ตรวจสอบว่าตรงกับรายชื่อของแพทย์สภาหรือไม่ และตรวจสอบคลินิกว่าถูกต้องหรือไม่ได้ที่เว็บไซต์ สบส. ถ้าพบผิดปกติหรือหลักฐานไม่ครบ ให้หลีกเลี่ยงการใช้บริการ และแจ้งเรื่องไปตามหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป</p> <p>-ด้าน พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เดชะพันธุ์ สว.กก.4 บก.ปคบ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปคบ. สคบ. และ กรมสบส. ได้เข้าตรวจค้นร้านเอเมต คลินิกเวชกรรม ใบอนุญาตเลขที่ 10101015455 ชั้น 4 อาคารดวงทิพย์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. ตรวจสอบใบอนุญาตของคลินิก, การโฆษณาเกินจริง ตัวยาท่างๆ และส่งตัวอย่างยาไปตรวจสอบอีกครั้ง รวมทั้งตรวจสอบแพทย์ที่ทำการรักษาว่ามีใบประกอบวิชาชีพหรือไม่ เบื้องต้นจากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีการกระทำความผิด</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>บอร์ดแพทย์ประกันสังคม</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ. เสรี ตูจินดา ประธานที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน ได้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม โดยมีหน้าที่ตามพ.ร.บ. กองทุนเงินทดแทน ในการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในการรับบริการทางการแพทย์ของลูกจ้าง รวมถึงให้คำปรึกษาและแนะนำในทางการแพทย์แก่คณะกรรมการ</p>
<p>บ้านเมืองออนไลน์</p> <p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์</p>	<p><b>ใบอังกาบหนู</b></p> <p>-เสนอข่าว ญญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ผู้ป่วยไม่ควรบริโภคใบอังกาบหนูจนเสียการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ขณะนี้รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้เพาะขยายพันธุ์อังกาบหนูเพื่อแจกจ่ายกว่า 100 ต้น โดยอังกาบหนูเป็นสมุนไพรที่มีการใช้มานานทั้งในประเทศไทยและอินเดีย เป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยสูง ใช้ในโรคเกี่ยวกับการต้านการอักเสบ, แผลเปื่อยทุกชนิด เป็นยารักษาฟัน-เหงือกที่ดี เดิมใช้รักษาไข้ ไอ หวัด ดอกใช้รักษาอาการปวดหัวไมเกรน เป็นยาบำรุง รักษาความดัน-เบาหวาน ส่วนโรคมะเร็งในสมัยก่อนมีใช้เช่นกัน แต่มีการศึกษาเรื่องนี้ค่อนข้างน้อย ลักษณะการใช้เหมือนทองพันชั่ง</p> <p>-เสนอข่าว เพชฌกูฏหอมแสบแพนด้า โพสต์ข้อความระบุว่า ต้นอังกาบหนูใช้รักษามะเร็งไม่ได้ ไม่มีงานวิจัยรับรอง ถ้านำใบมาต้มน้ำกินต่อเนื่องหลายวันจะเกิดพิษ มีฤทธิ์เมาเบื่อ สำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ จะทำให้มีอาการมีหัววิงเวียน เบื่ออาหารเหมือนโดนยาพิษ และมีงานวิจัยที่ใช้อังกาบหนูทดลองในหนูตัวผู้ติดต่อกันนาน 2 เดือน พบว่ามีฤทธิ์รบกวนการสร้างอสุจิ ลดจำนวนสเปิร์ม และทำให้สเปิร์มเคลื่อนไหวช้า</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านพื้นที่หมู่ 6 ต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี ช่วยกันปักขากิ่งต้นอังกาบหนูแจกจ่ายให้กับประชาชนฟรี เพื่อไปรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง และโรคเบาหวาน ผู้สนใจติดต่อได้ที่เตชะ พลอยมะกล้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 ต.เกาะพลับพลา</p> <p>-ด้าน นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย แนะนำผู้ป่วยมะเร็ง และประชาชนที่อยากใช้สมุนไพรอังกาบหนูรักษาโรค สามารถทำได้ แต่ไม่ควรละทิ้งการรักษาแผนปัจจุบัน และควรไปพบแพทย์แผนไทยพื้นฐานให้ปรุงตำรับยาสมุนไพรให้ เพื่อลดอันตรายและผลข้างเคียงจากการใช้ยาสมุนไพร ส่วนประชาชนที่ต้องการใช้อังกาบหนูรักษาโรค ควรเริ่มจากการต้มในปริมาณน้อยๆ 1 แก้วต่อวัน ติดต่อกัน 7 - 10 วัน แล้วหยุดพัก 1 สัปดาห์ เพื่อให้ร่างกายได้พักฟื้นจากการใช้ยาสมุนไพร ทั้งนี้ สถาบันการแพทย์แผนไทย เตรียมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณานำสมุนไพร อังกาบหนูมาทำการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป</p>
<p>M2F</p> <p>คอลัมน์ AROUND BANGKOK</p> <p>โพสต์ทูเดย์</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p>	<p><b>ดูแลสุขภาพพระสงฆ์</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ โดยเร่งรัดการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นกรอบและแนวทางสร้างสุขภาวะให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศกว่า 300,000 รูปในทุกด้าน เพื่อฟื้นคืนบทบาทสถาบันทางศาสนาให้เป็นเสาหลักในการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ ด้วยประชาชน ชุมชน และสังคมไทย</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p><b>สถิติการฆ่าตัวตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีสำนักโพลแห่งหนึ่งอ้างข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่าประเทศไทยมีอัตราฆ่าตัวตาย 16 คน ต่อประชากร 100,000 คน เป็นอันดับที่ 28 ว่า เป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อน สถิติการฆ่าตัวตายของประเทศไทย ปี 2559 รวบรวมโดยศูนย์ป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติระดับชาติ กรม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สุขภาพจิต คือ 6.35 คนต่อประชากร 100,000 คน อัตราการฆ่าตัวตายช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา 6-6.5 คนต่อประชากร 100,000 คน และช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ไม่มีอัตราการฆ่าตัวตายของคนไทยเกิน 10 คนต่อประชากร 100,000 คน ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับชาติ เร่งประสานผู้แทนขององค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เพื่อให้ข้อมูลตรงกับข้อเท็จจริงของประเทศไทยโดยเร็ว รวมทั้งแจ้งสำนักโพลที่น่าเชื่อถือเผยแพร่ด้วย
มติชน	<b>พฤติกรรมสุขภาพจิตคนไทย</b> -เสนอข่าว กรมสุขภาพจิตสำรวจพฤติกรรมสุขภาพจิตคนไทย เป็นครั้งแรกของประเทศ ในกลุ่มประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป 12,793 คน โดยประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 1.การจัดการสุขภาพจิตตัวเอง 2.การสร้างสัมพันธภาพ และ 3.การสนับสนุนทางจิตใจให้ตนเองและผู้อื่น เบื้องต้นพบการออกกำลังกายและการจัดการความเครียดยังต่ำ คาดว่าจะรู้ผลสำรวจในเดือน ก.ย.นี้
ไทยรัฐ	<b>ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย</b> -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดทำตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ฉบับปี พ.ศ.2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 2561 ซึ่งจะช่วยเหลือให้ยาสมุนไพรไทยมีคุณภาพมาตรฐานสากล ลดการนำเข้ายาแผนปัจจุบันจากต่างประเทศ และเพิ่มมูลค่าการส่งออก
ทีวีช่อง 7	<b>การดูแลผู้ป่วยติดเตียง</b> -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ กรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีรพ.ของรัฐหลายแห่งนำผู้ป่วยติดเตียงไร้ญาติมาส่งให้บ้านแบ่งบุญ ซึ่งเป็นสถานรับดูแลผู้ป่วยติดเตียงของเอกชน และไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่า รพ.รัฐ 3 แห่ง ได้แก่ รพ.นพรัตนราชธานี รพ.ราชวิถี และรพ.เลิดสิน ใช้นโยบายนำผู้ป่วยติดเตียงที่มีอาการคงที่และไม่มียาติดรับไปดูแล ส่งให้กับศูนย์ดูแลคนไร้ที่พึ่ง หรือสถานสงเคราะห์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของพม. หากรับไว้ไม่ได้ จะส่งให้สถานดูแลผู้ป่วยของเอกชนที่ทำข้อตกลงกันไว้ โดยรพ.จะให้การช่วยเหลือในการส่งทีมแพทย์ไปดูแลต่อเนื่อง แต่ไม่มีนโยบายให้เงินช่วยเหลือ
M2F	<b>ข้อรับมือภัยคุกคามฯ</b> -เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมการแพทย์ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันฝึกปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณ์ภัยคุกคามจากชีวะ เคมี รัังสี และนิวเคลียร์ (CBRN) โดยมี คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การอนามัยโลก เยี่ยมชมการฝึกปฏิบัติการ ณ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร
แนวหน้า	<b>แอปฯ ตรวจสอบพัฒนาการเด็ก</b> -เสนอบทความ ในงานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย พญ.รวันต์ อารีมิตร นักวิจัยเครือข่าย สวรส. หัวหน้าโครงการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย (ปีที่ 2) กล่าวถึงแอปพลิเคชันคุณลูก ว่า พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ปกครองและบุคลากรทางการแพทย์ มีความสะดวก ช่วยในการบันทึก ประเมิน และคัดกรองภาวะผิดปกติของการเจริญเติบโตและพัฒนาการ ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพเด็กให้มีพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ
กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์โลกในมือคุณ	<b>รักษาด้วยไสยศาสตร์</b> -เสนอบทความว่า เกสัชกรดร.สุภาภรณ์ ปิติพร ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยโบราณจะใช้ 3 ศาสตร์ ได้แก่ 1.ศาสตร์แห่งการแพทย์เชิงระบบ คือการแพทย์แผนจีนและการแพทย์อายุรเวท 2.การแพทย์ประสภารณ์ คือการแพทย์พื้นบ้านในภาคเหนือ-ภาคอีสาน และ 3.การแพทย์เหนือธรรมชาติ คือ ไสยศาสตร์ มนต์รา ความเชื่อในพิธีกรรม
เว็บไซต์ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์	<b>ความร่วมมือจัดบริการ เขตฯ 10</b> -เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 10 เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถการให้บริการรพ. 3 สหาย ระหว่างรพ.อำนาจเจริญ รพ.ยโสธร และรพ.มุกดาหาร ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพของประชาชน ใช้หลักการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างงานให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ การจัดการความรู้ ด้วยการพัฒนาศักยภาพของรพ.ทั้ง 3 แห่ง ให้สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในการดูแลสุขภาพและให้บริการประชาชนให้ได้รับการบริการที่ครอบคลุม สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จว.ชายแดนใต้</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า ได้ร่วมกับ สคร.12 และเครือข่าย ผลักดันโครงการสร้างภาคเครือข่ายพัฒนางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนต่ำ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยมีทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่นำร่อง</p>
มติชนออนไลน์	<p><b>เด็กมหาสารคามไอคิวต่ำกว่าเกณฑ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นพ.สสจ.มหาสารคาม กล่าวว่า จากการสำรวจระดับสติปัญญาของเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 โดยกรมสุขภาพจิต ปี 2559 พบว่า ไอคิวเด็กใน จ.มหาสารคาม มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สาเหตุสำคัญเกิดจากภาวะขาดสารไอโอดีน และภาวะทุพโภชนาการ ส่งผลทำให้พัฒนาการไม่สมวัยและรูปร่างไม่สมส่วน ดังนั้น ทุกภาคส่วนของจังหวัดจึงร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา จนได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนของประเทศ ตั้งแต่ปี 2559 และในปี 2561 ทุกภาคส่วนได้ดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนต่อเนื่อง มีการประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนการดำเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 มุ่งเน้นการพัฒนาสติปัญญาเด็ก สร้างคนมหาสารคามให้เป็นคนที่มีคุณภาพ</p>
ข่าวสด เว็บไซต์ Aenews	<p><b>อาชญาบำบัด</b></p> <p>-เสนอภาพข่าว รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ใช้ม้าเป็นสัตว์บำบัดกลุ่มเด็กพิเศษ ทั้งเด็กสมาธิสั้น ออทิสติก กลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งช่วง 4 เดือนที่ผ่านมาได้ผลดีมาก เตรียมวิจัยเพิ่มในการใช้กระบือบำบัด</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ ก่อนขึ้นแท่น เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชนออนไลน์	<p><b>แซนดิวซ์ใส่หมูของปลอม</b></p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านใน อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ซื้อแซนดิวซ์ใส่หมูของมารับประทาน และมีข้อสงสัยว่าหมูของอาจเป็นสำลี เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค จ.อุบลราชธานี ได้เก็บตัวอย่างแซนดิวซ์จากร้านค้าส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพิสูจน์ พร้อมกับตรวจสอบเลขที่ อย. และสถานที่ผลิตใน ต.ปทุม พบเป็นบ้านเช่าชั้นเดียว 3 ห้อง แต่ไม่มีการผลิตแซนดิวซ์ เจ้าหน้าที่จึงถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน</p>
มติชนออนไลน์	<p><b>โรคพยาธิใบไม้ตับ-มะเร็งท่อน้ำดี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อดุลย์ บำรุง รอง นพ.สสจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการรณรงค์กำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลด ละ เลิก พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ โดยพบว่า ประชาชนพื้นที่ภาคอีสานกว่า 6 ล้านคน ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับปีละประมาณ 14,000 คน สูงสุดในประเทศ รองลงมาคือ ภาคเหนือ สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการกินก้อย ลาบปลาดิบ หรือกินแบบสุก ๆ ดิบ ๆ</p>
เดลินิวส์	<p><b>จัดหารายได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ รพ.กาฬสินธุ์</b></p> <p>-เสนอข่าว นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ และ นพ.บรรพจน์ สุวรรณชาติ ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ พระมหาสุภาพ พุทธรวิโรจน์ ร่วมกันแถลงข่าว โครงการจัดหารายได้เพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.กาฬสินธุ์ โดยมี 3 กิจกรรม ประกอบด้วย การแข่งขันกอล์ฟการกุศลฯ การจัดโครงการเดินวิ่ง ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์ และการจัดงานทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับอาคาร 100 ปีฯ รพ.กาฬสินธุ์</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p><b>บุหรี</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.เริงฤดี ปธานวนิช อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน รพ.รามาริบัติเปิดเผยว่า ทีมวิจัยจากอังกฤษและสหรัฐทำการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งครรรค์ 37,427 ตัวอย่าง จาก 30 ประเทศ ที่อยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ต่ำและปานกลาง เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างการสูบบุหรีหรือการได้รับควันบุหรีมือสอง กับผลกระทบต่อการตั้งครรรค์และทารกในครรภ์ในแต่ละประเทศ และระดับภูมิภาค พบว่า หญิงตั้งครรรค์ที่สูบบุหรีหรือได้รับควันบุหรีมือสองเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทารกตายก่อนคลอด สำหรับประเทศไทย พบว่ามีประชากรเพียง 51.6% ที่รู้ถึงผลจากพิษภัยบุหรีต่อทารกในครรภ์</p>
เดลินิวส์	<p><b>เครื่องเออีทีในกทม.</b></p> <p>-เสนอข่าว กทม.จัดซื้อเครื่องมือกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือเครื่องเออีที 200 เครื่อง เบื้องต้นจะส่งมอบให้หน่วยงานราชการของ กทม.ได้แก่ สำนักงานเขตศูนย์กีฬา สวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่ หน่วยงานระดับสำนักและสถานที่ของหน่วยงานที่มีผู้รับบริการมากกว่า 5,000 คนต่อวัน หรือสถานที่ทำกิจกรรมของผู้สูงอายุมากกว่า 50 คนต่อวัน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น	<p><b>ไขหวัดหมูในประเทศจีน</b></p> <p>- เสนอข่าว เมืองเหอเทียนหยุนกั่ง ประเทศจีน ได้ฆ่าหมูที่กักกันไว้กว่า 14,500 ตัว เนื่องจากการระบาดของไขหวัดหมูแอฟริกัน และตรวจสอบหมูราว 4 ล้านตัวในเมือง แต่ยังไม่พบหมูที่ป่วยเพิ่ม โดยหมูที่ติดเชื้อไขหวัดหมูแอฟริกันจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่จะทำให้หมูและหมูป่าที่ติดเชื้อเป็นไขเลือดออกและส่วนใหญ่จะตายในเวลาไม่กี่วัน โดยขณะนี้ยังไม่มียาฆ่าเชื้อหรือวัคซีนป้องกันการระบาดของโรคนี้อีก</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch